

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_MB_030_S2
ชื่อตาราง	สินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของธนาคารพาณิชย์
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและ กำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 40 วัน กำหนดการเผยแพร่ ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10 ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูล และมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของ ข้อมูลและวิธีการ จัดเก็บ • วิธีประมวลผล ข้อมูล	<p>ตารางนี้เป็นตารางที่รวบรวมรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของธนาคารพาณิชย์ ที่มีกับกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ โดยจัดทำจากงบการเงินและข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ไม่รวมข้อมูลของสาขา ธพ. ไทยที่อยู่ในต่างประเทศ) สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย <p>รายการที่แสดงจะเป็นยอดคงค้างรวม ณ วันสิ้นงวดของรายการประเภทเดียวกันของธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2550 และมีหน่วยเป็นล้านบาท</p> <p>สินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> รายการเงินให้กู้ยืม จำแนกตามประเภท ได้แก่ ตัวเงิน เงินเบิกเกินบัญชี และ เงินให้กู้ยืมแบบมีระยะเวลา (รวมเงินให้กู้ยืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร) โดยตัวเงินหมายถึงเงินให้สินเชื่อในรูปแบบการรับซื้อตัวเงิน ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> ตัวเงินในประเทศ หมายถึงตัวเงินที่ผู้ออกตัวและผู้จ่ายเงินอยู่ในประเทศไทย โดยอาจเป็นตัวเงินที่เกิดจากการซื้อขายสินค้า หรือเกิดจากการตกลงที่จะ ชำระหนี้ระหว่างลูกหนี้หรือผู้ซื้อสินค้ากับเจ้าหนี้หรือผู้ขายสินค้า หรือตัวเงินที่มีได้เกิดจากการซื้อขายสินค้าก็ได้ ตัวเงินต่างประเทศ หมายถึงตัวเงินที่ผู้ออกตัวหรือผู้จ่ายเงินอยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • ตัวเงินค่าสินค้าเข้าที่ครบกำหนด • ตัวเงินค่าสินค้าเข้าที่ทำทรัสต์รีซีท • ตัวเงินค่าสินค้าออก • ตัวเงินต่างประเทศอื่น ๆ <p>ทั้งนี้ รายการเงินให้กู้ยืม ได้แสดงรายการกู้ยืมระหว่างธนาคารพาณิชย์ด้วยกันให้ด้วย กรณีต้องการใช้ข้อมูลเงินให้กู้ยืมที่ไม่รวมรายการระหว่างกันให้นำยอดรายการกู้ยืมระหว่างกันมาหักออกจากยอดเงินให้กู้ทั้งหมด</p> รายการเงินรับฝาก จำแนกตามประเภท ได้แก่ เงินรับฝากกระแสรายวัน เงินรับฝากออมทรัพย์ เงินรับฝากประจำ และ เงินรับฝากอื่น ๆ โดยตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนจะรวมอยู่ในประเภทเงินรับฝากประจำ ทั้งนี้ รายการเงินรับฝาก ได้แสดงรายการฝากระหว่างธนาคารพาณิชย์ด้วยกันให้ด้วย กรณีต้องการใช้ข้อมูลเงินรับฝากที่ไม่รวมรายการระหว่างกันให้นำยอดรายการเงินฝากระหว่างกันมาหักออกจากยอดเงินรับฝากทั้งหมด รายการเงินกู้ยืมและตราสารหนี้ ประกอบด้วย เงินที่ธนาคารพาณิชย์กู้จากสถาบันอื่น ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก ได้แก่ หุ้นกู้ บัตรเงินฝาก ตัวเงินอัตรดอกเบี้ยลอยตัว ตัวแลกเงิน และตราสารหนี้อื่นๆ หมายเหตุประกอบ (Memorandum Items) <ol style="list-style-type: none"> 4.1 สินทรัพย์ แสดงรายการดอกเบี้ยค้างรับของรายการสินทรัพย์ข้างต้น กรณีผู้ใช้ข้อมูลต้องการใช้ยอดคงค้างที่รวมดอกเบี้ยค้างรับด้วย 4.2 หนี้สิน แสดงรายการดอกเบี้ยค้างจ่ายของรายการหนี้สินทางต่างๆข้างต้น กรณีผู้ใช้ข้อมูลที่ต้องการใช้ยอดคงค้างที่รวมดอกเบี้ยค้างจ่ายด้วย
แหล่งที่มาของข้อมูล	ธนาคารพาณิชย์
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=272&language=th
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

คำอธิบายข้อมูล

หมายเหตุ	<p>การเปลี่ยนแปลง coverage ของข้อมูล</p> <ol style="list-style-type: none">ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ธนาकार จีอี มั่นนี้ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ปิดดำเนินการ และ บค. ไทยเคหะ ยกระดับเป็น ธนาकारไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550 บง.เอ ไอจี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ยกระดับเป็น ธนาकारเอ ไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด มหาชน
----------	--

ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5125, 0-2283-5622